

ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2565
ตัวชี้วัด อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน

ประเด็นความรู้	หลักการและเหตุผล	กลุ่มเป้าหมาย
ทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น / การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ/ สิทธิในร่างกายตนเอง/ การรับรู้และเข้าถึงสิทธิบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เกิดจากการที่วัยรุ่นขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีอายุน้อย รวมถึงไม่ทราบหรือขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิภายใต้ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559	ผู้รับบริการ
การเข้าถึงระบบ Line Official Account TEEN CLUB	ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนนั้นสื่อออนไลน์นั้นมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้วัยรุ่นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีความทันสมัยให้แก่วัยรุ่น และเป็นอีกช่องทางที่วัยรุ่นจะได้รับคำปรึกษา ได้รับชี้แนะ ช่องทางการได้รับการช่วยเหลือที่ตอบสนองความต้องการอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และสอดคล้องวิถีชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น การเข้าถึง Line Official Account TEEN CLUB เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ทันสมัย การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการส่งต่ออย่างเป็นระบบ ในการคัดกรองความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม	ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	การขับเคลื่อนการลดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ขับเคลื่อนภายใต้พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2559 กฎกระทรวง และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ฯ ถึงแม้ในระยะที่ผ่านมาจะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่ ดังนั้นการขับเคลื่อนตามบทบาทการดำเนินงานในระดับต่างๆ จะต้องผลักดันให้มีการดำเนินงานของหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นความรู้	หลักการและเหตุผล	กลุ่มเป้าหมาย
<p>มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563 และการใช้โปรแกรม YFHS Application</p>	<p>การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน จำเป็นต้องมีบริการที่มีที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเป็นมิตร ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ เพื่อให้วัยรุ่นได้รับ บริการสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ควบคู่กับการรักษาคุณภาพการเยี่ยมประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 5 และมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และตามยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร</p>	<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>
<p>มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ และการใช้โปรแกรม Amphoe online</p>	<p>การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เกิดการบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับอำเภอ มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติ อันจะส่งผลให้วัยรุ่นและเยาวชนได้รับการดูแล ช่วยเหลือตามสิทธิในทุกมิติ</p>	<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>
<p>การยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย</p>	<p>เนื่องจากการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัย</p>	<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>
<p>พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559</p>	<p>เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายตามที่กฎหมายและยุทธศาสตร์ ฯ กำหนด ซึ่งมีกลไกในระดับชาติและระดับพื้นที่</p>	<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>